

043
009
046



ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์จึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๒. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

๓. ห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการดำเนินงานของกองทุนชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นจากกองทุนชุมชนนั้นๆ

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมกระบวนกรมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างในความมีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และสอดส่อง ควบคุม กำกับ ดูแล มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากมีกรณีกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการหรือ เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย หรืออาญาแล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์